
 

146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 309  —  221. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um tryggingagjald.

Frá Smára McCarthy.

1. Hyggst ráðherra leggja til að tryggingagjald verði lækkað?
2. Stendur eitthvað í vegi fyrir því að lækka megi tryggingagjald og þá hvað?
3. Hefur tryggingagjald meiri hlutfallsleg áhrif á rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja

en á rekstur stærri fyrirtækja?

 


